

เรียนสายธุรกิจ-จีน จบม.6 แล้วควรไปต่อคณะอะไรดีที่เกี่ยวข้องกับสายที่เรียนมา และเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานทำเมื่อจบออกมามีมาก-น้อยเพียงใด

ฐิตินันท์ อุษานทร  
ตอบ ฐิตินันท์

ที่จะเดินหน้าต่อไป ควรศึกษาคำจีนเป็นพื้นฐานไว้ก่อน สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี มี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

สำหรับสาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สัดส่วนการได้งานทำหลังจบปริญญาตรีเกี่ยวกับภาษาจีน ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่ชัดเจนโดยรวม แต่ทั้งนี้ ดร.ปริติ เกษมทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา มีประสบการณ์แล้วว่า ตัวท่านต้องส่งลูกเข้าไปเรียนภาษาจีนในเมืองจีน เพราะเห็นว่าอนาคตคนที่รู้ภาษาจีนจะสู้คนอื่น ๆ ไม่ได้ ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจการค้าเท่านั้นที่เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน ภาครัฐเองก็ไม่ตกกระแสดังกล่าว

อีกอย่าง จีนเป็นประเทศที่ใกล้กับไทย มีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน ชาวจีนก็มีจำนวนมาก แต่กิจการค้าขายกับชาวจีนก็สามารถสร้างมูลค่าได้มากแล้ว นอกจากนั้นนโยบายการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจเริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดึงเงินเข้ามาเป็นคู่ค้าสำคัญกับอาเซียน การก่อตั้งเขตเสรีการค้าอาเซียนกับจีน FTA (Free Trade Area) ซึ่งกำหนดให้ปี 2010 หรือ 2553 สินค้าทุกชนิดจะลดเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์

การเปิดประเทศจีนตั้งแต่เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกและขยายไปยังแถบตะวันตก ทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต่ำกว่า 7-8% ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเข้าบริหารเกาะฮ่องกงในปี 1999 ทำให้จีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจขึ้นไปอีก ดังนั้น ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ 3 ที่มีความสำคัญ ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน หรือสเปน แต่ภาษาอังกฤษยังมีความจำเป็นที่ 2 อยู่

นับว่าช่องทางเปิดกว้างไม่น้อยในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะด้านธุรกิจการค้า



## สายจีน

頭	T'ou'	Head	Tóu
眼	Yen'	Eye	Yǎn
耳	Erh'	Ear	Ēr
鼻	Pi'	Nose	Bí
口	K'ou'	Mouth	Kǒu
手	Shou'	Hand	Shǒu
頸	Ching'	Neck	Jǐng